

LỘC LỰA GẦN ... XA

Hoài thảo “**Nữ tìm nữ trồng vàn hoà Việt Nam**” do Trung tâm nghiên cứu và giáo dục vàn hoà giáo dục quốc tế (Nữ học số phạm TpHCM) toạchờn ra trong hai ngày 22 và 23.6.2000. Mỗi nền vàn hoà nữ đang thám nhuàn tinh thần lập quốc, mỗi tính cách dân tộc mình mỗi đời sống pha trộn của nhiều oushôn nữ nghiên cứu mỗi đời sống và dân tộc cần thiết cho việc xây dựng mỗi nền Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc mỗi đời sống nhiều trong cuộc Hoài thảo này. BTSK nặng lại bài lược trích tham luận của GS.TS. Hoàng Tuỳ, tựa bài “*Tuổi trẻ*” số ra ngày 24.6.2000 dưới nhan đề “*Khi con người Việt Nam đi vào thời đại văn minh trí tuệ*”.

Ngoài ra, BTSK cũng nhắc lại bài nặng lại mỗi phần bài “*Aù dà, nem rán, miền tôm?*” của TS. Nữ Uy (“*Tuổi trẻ chủ nhật*”, 21.1.1996) và “*Con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại (tổng luận của công trình nghiên cứu KX-07)*” của Xuân Hảo lược ghi (“*Tuổi trẻ chủ nhật*”, 29.12.1996).

HOÀI THẢO “**NỮ TÌM NỮ TRỒNG VÀN HOÀ VN**” NGÀY 22 – 23/6/2000 **KHI CON NGƯỜI VN ĐI VÀO THỜI ĐẠI VĂN MINH TRÍ TUỆ**

(báo Tuổi Trẻ, 24/6/2000)

GS.TS. HOÀNG TỤY

Cùng với thế kỷ 20 sắp đi qua, nền kinh tế và xã hội, đổi chuyển trên cơ sở sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, lấy việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, chế biến, phân phối, sử dụng sản phẩm và chất lượng nền tảng, nâng chuyển dần sang nền kinh tế tri thức, lấy việc sản xuất, truyền tải, sử dụng tri thức làm hoạt động chi phối toàn bộ các hoạt động kinh tế. Tổng cộng các khâu kinh tế lõi như lao động phân công trong khu vực trở tiếp sản xuất của các và chất lượng trong khu vực khoa học, kỹ thuật, dịch vụ Vai trò của tài nguyên thiên nhiên và của các và chất lượng cùng ngày càng giảm so với tiền ngang trí tuệ tinh thần, vàn hoà. Nếu 30 năm trước, số tiền hao và chất lượng nền tảng với nhịp độ nhanh và công nghiệp truyền thống đã khiến các nhà kinh tế học của các nước như Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Tây Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc kinh tế học (“tổng công zero”) nên gần gũi tham gia để vọng, thì cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã làm lo lắng tình hình và xã hội loài tiên tiến mỗi nền vàn minh mới, cao hơn: nền vàn minh trí tuệ trong nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông sáng. Trong xu thế toàn cầu hoá thì mỗi nền vàn minh cạnh tranh quyết liệt, nền kinh tế và xã hội của mỗi nền vàn minh nghe nói mỗi nền vàn minh, song cũng ham chèn nhèn thành tựu to lớn, những khâu khác, rút ra và cải tiến khâu phân phối luôn luôn diễn ra và đổi mới. Trong các nền vàn minh, sẽ không có gì lạ nếu mỗi nền vàn minh cạnh tranh mỗi nền vàn minh mau chóng thành công và mỗi nền vàn minh suy sụp thậm chí vàn minh.

Nền vàn minh Việt Nam chúng ta mỗi nền vàn minh gia tăng thông minh, hiểu biết, cần cù trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu. Nếu mỗi nền vàn minh tính hệ số quy biến mỗi nền vàn minh cho dân tộc ta toàn tài mỗi nền vàn minh cho nên ngày nay, trải qua không ít thăng trầm suốt mấy nghìn năm lịch sử Do những chiến thắng vẻ vang ngoài xã hội nên mỗi nền vàn minh dân tộc qua mỗi thế hệ chúng ta mỗi nền vàn minh tính ấy mỗi nền vàn minh say sưa, từng công nghệ mỗi nền vàn minh cho dân tộc ta, mỗi khi mỗi nền vàn minh phân công mỗi nền vàn minh ngoài, sẽ nhanh chóng vốn tiến tiên tiến vàn minh vàn hoà, khoa học. Thế giới thấy không nền vàn minh nhỏ vậy. Ngày càng thấy rõ trong mỗi nền vàn minh cạnh tranh quyết liệt giữa các nền vàn minh, ngày trong khu vực Đông Nam Á này, các nền vàn minh thu nhập ta nên chịu thua kém ta vàn minh mà các nền vàn minh.

NGHỀ TRÍ TUỆ TƯỢNG

Không ai choá cáo ngôô Vie Nam hieú hoř, chuoàng tri thöu (tuy gån ñây ñoàng cô vaø phöông pháp tìm ñeán vaø söüduõng tri thöu ñaøbò meò mouikhaunhieú). Thöu ñai nay tri thöu laï laøcuá baù, vaỹ töông chöng ñaù ta ñaøcouöu theáco báù ñeáñi vaø theákyú21. Theá nhöng vañ chöa pháù. Bôù leõñoàng löř hang ñaù ñeáthueù ñây xaøhoá tri thöu pháù trieån laø ñaù òù töông töông saùng taò, maø- toá xin loá ñeáù pháù noù ra moá ñieù coutheáxuù pháim töi aù ñaù toá cuá nhieù ngôô - chuoàng ta com ngheø trí töông töông. Thaï vaỹ, nhöng ai com nghi ngôôñieù nay xin haỹ bình tóh ñaø maé nhìn qua moá lööř caù kieù nhaøbieá thöi möù möë leá òùthanh phoátrong thöù möücöá vaødaø qua caù cöá hieá, caù chöi ñây áp hang Trung Quoa, hang Thai Lan ñang nghiẽn nhieån tran ngaáp thö tröông. Töøquaàn aù, ñoàchöi treüem, ñoàdung vañ phong cho ñeá xe ñaù, quaù may... nhieù hang noá cuá ta khoàng cañh tranh noá vì thua keim maù maø hình ñaùng, chuoàng loá, giaucañvaønhieù khi caùchaá lööng, công ñuõng. Ñaù pháù kyøthuaá ta khoàng ñuùtrình ñoälam ra caù saù pháim nhö hoï Cháùng qua chuoàng ta töölaù quaùquen sao cheù, ít chöu khoùngó ra yùtöông möù. Nhìn laï töøcaù báù, caù gheá caù giöông cho ñeá caỹ buù, caù cäp saùh thöù bao cäp öümieån Baé möù thaỹ roásao maøta töi báng long ñeádaùg ñeá vaỹ, coutheánoù 50 naém khoàng heásuy nghö thay ñoá. Caùñeá caùh ñaỹ, caùh hoř öünhaøtröông. Thöù toá ñi hoř, toá ñaøhoř toám nhö theá naø thì baỹ giöøcaù chaoù hoř sinh phoáthoàng cuõg hoř gån y nhö theá chàcoukhaù laølòp chueån raá nhieù vaøhoř theån, lueån thi voátoá vai

Einstein ñaøcoumoá caù noù noá tieáng: *trí tuõng tuõng còn quan trọng hơn trí thức*. Giöø ñây taï nhieù ñai hoř öüphöông Taỹ, caù noù aỹ ñöör coi nhö moá khaù hieá, moá phöông chàñ ñaø taò ñeáböü vaø theákyümöù, khi maøai cuõg bieá vaøcuõg tin raàng tri thöu laøyeá toáquyeá ñình söiphöån vinh cuá caù quoa gia.

Möù nghe töông nhö moá nghöç lyù nhöng thaï ra laøchañ lyùraá saù saé, toàng keá kinh nghiẽn cuá moá nhaøbaù hoř loá laë nhaá maøcoáng hieá vó ñaï ñaøtaò ñieù kieñ möù ñöông cho söira ñöü cuá ñeån vañ minh trí tueá Ñaøñanh tri thöu cöř kyøquan tröng, nhöng yùnghóa thöù söi cuá chàñ lyùñöulaø hön báá cöüthöù naø trong löç söü tri thöu maøthieá söü töông töông ñeábieån thanh tri thöu cheá, tri thöu voáduõng, khoàng coutieån naëng pháù trieån. “Bieá” vaø“hieá” laøraá cañ ñealam theo, ñi theo chöühoam toám chöa ñuüñeásàng taò, khañ pháù Thöù nay hön bao giöøheá, nhöng taù pháim khoàng hoån, khoàng caùtính, nhöng saù pháim khoàng mang theo ñaù aá gì ñaë bieá, nhañ chàñ nhö bao nhieù thöülaø ñi laø lai hang ngay trong cuoë soáng báng pháùg thì voáluañ ñöülaøyùtöông, ñeç vui hay vaá pháim tieån dung cuõg ñeá khoàng couöü thu huù vaødo ñöükhoàng couöü cañh tranh.

ĐỂ CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU HÓA

Ñi ñoá vöü trí töông töông chöa ñuüphong phụü moá loá ñöü tính cañ thieá khaù ñeá cañh tranh thaëg löi trong ñeån kinh teátoam caù hoà cuõg chöa roëreá laømaé mañh cuá ngôô Vie Nam so vöü nhieù ñaù toá khaù: ñaù òù kinh ñaugh hieá ñaï, cung caùh lam añ löm, tính toám nhìn xa tröng röng, taò báù, nhaỹ cañ vaønaëg ñoàng vöü caù möù, thích öng mau leï ñeáxoay chueån tình theáki gäp khoukhañ, beñ bæ vaøquyeá tañ theo ñuoá ñeá cung moá söi nghiẽp ñöör yeá thích, mieá maø hoř taò, ngañ nghö vaøphañ tích saù saé, nghiẽn cöü nghiẽn tuë ñeátim hieá cañ keõñá lyücuá möi vañ ñeá Couleódo quaùlaù quen soáng trong cañh ngheø thieá ñeån ngôô ñaù ta nhieù khi ñeånhañ nhưë an pháim, ñeábáng long vöü nhöng thay ñoá nhöü nhöng suy tính cañhañ hös höt, thieån cañ theo loá coucon. Vì khoàng cöř ñoan ñeån ít couñoávöölöü, nhöng ñeábaø thuü ít ñaù chàp nhañ ruü ro tìm con ñöông möù, do ñöücüõg ñeálañ vaø trí treátrieån mieån. Khoàng couthöü quen tính toám hieá quaù thieá ñaù òù thöř teá lai ham chuoàng hình thöü, chàỹ theo hös ñanh vieån voàng, keim khañnaëg vaøkinh nghiẽn hüp taù, göp söü cung nhau thöř hieån möü muë tieá, möü keá hoáh löm, cho ñeån ít xaỹ ñöng ñöör ekíp mañh veámöá lönh vöř naø, thöông chàcöñhieü cañhañ giöü lam vieá rieång leümaøkhoàng hüp lai thanh nhöng taò theáhuõg mañh, xuaá saé. Công ñoàng ngôô Vie öühañ ngoá ít coungöü giam thaï löm, ít couñhaøkhoa hoř thaï

CON NGƯỜI VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

Xuân Hà lược ghi (tổng luận của chương trình nghiên cứu KX – 07)

...

Những đó nhiên, trong câu di sản truyền thống, bên cạnh mặt tích cực cũng hàm chứa mặt hạn chế những phạm vi. Trên đây thế những mặt tiêu cực và hạn chế của di sản truyền thống VN cũng bao gồm những nội dung nhất định như tính cục bộ, địa phương, tâm lý bình quân chủ nghĩa gắn với thái độ “cào bằng”, ghen ghét, đố kỵ những người trội hơn mình, tinh thần cầu may, tác phong tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, lối làm ăn nhỏ, manh mún, không biết lo xa và hạch toán kinh tế, chưa tôn trọng con người cá nhân chủ thể, tư duy phân tích, thực nghiệm và luận lý kém. Những phạm vi mặt trái của kinh tế tiểu nông, thiếu chế độ nông gia đình và xóm làng, của nền văn minh tiền công nghiệp.

...

Chủng hóa yêu nước, ý thức nỗ lực, tinh thần toàn dân tộc đã từng một phần phát huy cao trong thời kỳ chiến tranh, giành và giữ độc lập, thống nhất quốc gia, phần nào chuyển sang các lĩnh vực xây dựng nhà nước với quan niệm và ý thức coi người khác, là hạn chế của nền như không kèm gì như mặt nước. Chúng ta thừa thừa của nhà nước Hoá: “Nếu nước độc lập mà dân không có hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ý thức nào khi thừa nhận và tôn trọng con người và toàn dân thì sẽ trở thành một sức mạnh tinh thần to lớn, mỗi năng lực của sự phát triển kinh tế – xã hội.

Truyền thống cũng nông cho nên nay vẫn giữ và trí quan trọng trong đời sống tình cảm và quan hệ xã hội của con người Việt Nam. Những trong bản thân truyền thống nay hàm chứa cái mặt tích cực và tiêu cực trong tất cả những nội dung và phạm vi hiện nay của nhà nước. Những phạm vi quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng. Trong truyền thống cũng nông do lịch sử lâu đời, quan hệ và lợi ích cộng đồng mang tính chi phối và bao trùm lên tất cả của con người cá nhân chưa một lần trong và bao vây khi tôi ghép mình trong cộng đồng, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ từ vô hình nhiên nhằm cấp và cấp những công việc chung xếp lên nhau. Con người cá nhân chừa bao giờ một coi là một thế lực và nỗ lực với quyền toàn tài và phát triển nhân cách và tài năng của mình. Ngay nay trong có chế độ kinh tế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt, những mâu thuẫn nào cũng bao gồm những lĩnh vực trong nền kinh tế nghiên cứu và xã hội và một cách khoa học trên yêu cầu phát triển một của kinh tế – xã hội. Mọi nguy hại lớn nhất của xã hội ta nhân danh cộng đồng, tập thể và cá nhân lợi ích cá nhân và dụng cộng đồng, tập thể và cá nhân che giấu, thậm chí lừa dối, hành hạ cá nhân. Và nên cần giải quyết và khai thác truyền thống cũng nông trên mỗi cá nhân và quan niệm một về một quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xóm làng nước, trong đó con người phải một sự một thể nhân và toàn thể trong sự phát triển nhân cách, tài năng và những lợi ích chính đáng.

Những truyền thống lao động cần cù thông minh, sáng tạo, tinh thần hiếu học, năng lực trí tuệ của nhân dân, tính cách của một đức tính nghiêm, hoà nhập... nên là những cơ sở của con người VN trong xây dựng nhà nước và giao lưu quốc tế hiện nay, những cũng phải kế thừa và phát huy trên tinh thần nỗ lực, năng cao cho sự phát triển của nhà nước trong bối cảnh chung của thế giới.

Bên cạnh nội dung những mặt tiêu cực và hạn chế của di sản truyền thống này đi vào trong cuộc sống và con người VN hiện nay, những trở ngại, những sự khó khăn nào cho một lần của nhà nước và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong lịch sử VN, này là một chuyển biến và cải cách và hiện đại hoá xã hội, những di sản tiêu cực của truyền thống cũng bao gồm những nội dung nhất định, là hạn chế của nền kinh tế tiểu nông, tư duy phân tích, thực nghiệm và luận lý kém, những nếp suy nghĩ, những lối làm ăn, những cách ứng xử của người xưa trong lịch sử và trong cuộc sống, trong nền kinh tế tiền công nghiệp. Vì vậy, cuộc đấu tranh nên cần, khác biệt và khác nhau ở những khía cạnh, một tập và là một □